

Lưu Hoàng, ngày 25 tháng 4 năm 2020

BÀI DỰ THI
VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN,
NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT NĂM 2020

NGƯỜI PHỤ NỮ “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ”

“ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì? Em biết không? Để gió cuốn đi.” Và trong cuộc sống của chúng ta bây giờ cần thật nhiều “tấm lòng, để gió cuốn đi” như vậy. Với tôi cô Lê Thị Thúy Dung (SĐT: 0382007786), Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa cũng là một tấm gương người tốt, việc tốt như thế.

Là một cán bộ Hội phụ nữ xã đã nhiều năm, nhưng tôi chắc rằng bất kì ai khi tiếp xúc với cô đều có những ấn tượng khó phai. Bởi đó là một cán bộ phụ nữ rất thân thiện, gần gũi nhưng vô cùng tâm huyết và nghiêm túc trong công việc. Cô đã cùng BCH Hội phụ nữ xã lãnh đạo công tác Hội luôn theo đúng Điều lệ, làm tốt công tác tuyên truyền, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và mọi quy định của địa phương. Với phong cách làm việc khoa học, đổi mới nội dung, gần gũi chị em, bản thân cô luôn thể hiện tính dân chủ trong công tác Hội, luôn tiếp thu ý kiến của tập thể đồng thời luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của chị em cũng như việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chị em, đưa ra những giải pháp thực hiện hiệu quả. Cô cùng BCH Hội rà soát các chị em có hoàn cảnh khó khăn, trong diện nghèo, cận nghèo và phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững. Đến nay nhiều chị em đã thoát nghèo bền vững, các cháu đã được học xong đại học và tìm được việc làm tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Không những tạo điều kiện giúp đỡ những chị em phụ nữ trong chi hội bằng vật chất, cô Dung còn là một điểm tựa về tinh thần cho các chị em khi gia đình có mâu thuẫn, xung đột... Mỗi người tìm đến cô để tâm sự đều cảm thấy nhẹ lòng hơn,

bởi cô giống như một chuyên gia tâm lý phụ nữ vậy. Cô thấu hiểu được những gì mà chị em đang phải trải qua, cô phân tích đúng sai rồi cho họ lời khuyên. Nhờ có cô mà rất nhiều “vết thương” của các gia đình phụ nữ trong hội đã dần dần được lành lại.

Không chỉ có vậy, dưới sự lãnh đạo của cô, phong trào HPN của xã đã ngày càng phát triển đi lên, số lượng hội viên ngày một tăng. Hội phụ nữ xã mà cô Dung là người đứng đầu còn làm rất tốt công tác tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình, kế hoạch hóa gia đình, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ trong Hội.

Khi đời sống vật chất của đa số các chị em dần ổn định, cô Dung lại tìm cách làm cho đời sống tinh thần của chị em thêm sôi nổi bằng việc tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu văn nghệ giữa các thôn trong xã vào các dịp mừng 8/3, 20/10 hàng năm. Sau những buổi liên hoan văn nghệ như vậy, chị em ai cũng phấn khởi, vui mừng, căng thẳng trong cuộc sống được giải tỏa, họ thấy yêu đời, yêu cuộc sống hơn. Và quan trọng nhất là các thành viên trong Hội thêm hiểu nhau, thêm gắn bó, đồng lòng để giúp phong trào HPN xã ngày càng phát triển.

Để làm cho đường làng, ngõ xóm xanh- sạch- đẹp, cô đã phát động chi hội phụ nữ ở các thôn lập ra các đoạn đường “phụ nữ tự quản”. Phát động chị em trồng hoa, cây cảnh làm đẹp thêm cho thôn, cho làng. Ngoài ra Hội còn tích cực tuyên truyền vận động trên loa truyền thanh của xã mỗi gia đình sẽ trồng vệ sinh đường làng, ngõ xóm để giữ vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần. Cũng nhờ những việc làm tích cực như vậy mà bộ mặt nông thôn ở một xã còn nhiều khó khăn như Hòa lâm đã thay đổi đáng kể.

Trong khi dịch bệnh Covid 19 đang bùng phát trên toàn thế giới và gây ra những tổn thất to lớn về người và của trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam thì cô Dung và BCH Hội của mình đã góp một phần không nhỏ vào việc tuyên truyền phòng chống dịch ở địa phương. Cô đã cho in tờ rơi tuyên truyền và phát đến tận tay tất cả các hộ gia đình trong xã. Hàng ngày, cô cho phát thông tin về tình hình dịch bệnh trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Nhờ có những thông tin hữu ích đó mà hầu như tất cả mọi người trong xã đều đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường, rất ít điểm trong xã có dấu hiệu tụ tập đông người. Không chỉ có vậy cô còn vận động chị em trong Hội quyên góp tiền, số tiền quyên góp được sẽ trao tặng cho các

nhà trường đóng trên địa bàn xã mua thiết bị y tế, đồ dùng phục vụ công tác phòng dịch cho các cháu học sinh.

Người phụ nữ tên là Lê Thị Thúy Dung đó không chỉ “*giỏi việc nước*” mà còn “*đảm việc nhà*”. Mặc dù thời gian rất bận rộn nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một người con dâu, người vợ, người mẹ trong gia đình. Gia đình luôn hòa thuận, êm ấm, đối với bà con hàng xóm cũng không hề có điều tiếng gì. Khi nghe cô tâm sự: “*cuộc sống gia đình thì nhà ai cũng vậy, không phải lúc nào cũng hạnh phúc, yên bình, cũng có lúc bát đũa xô nhau nhưng mình là một cán bộ phụ nữ, mình phải giải quyết chuyện cá nhân một cách bình tĩnh, thấu đáo nhất. Có như vậy mình mới có thể làm gương, làm chỗ dựa cho các chị em*”. Thật ngưỡng mộ người phụ nữ ấy!

Những việc làm của cô nghe thì rất bình dị nhưng nó có ý nghĩa lớn lao đối với cộng đồng, với xã hội. Bằng chứng đó sự ghi nhận của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN huyện Ứng Hòa với những tấm bằng khen mà khi nhắc đến cô chỉ cười bảo rằng: “*Đó là công sức của cả tập thể*”. Chi Hội Phụ nữ xã Hòa Lâm vinh dự được là một trong 3 tập thể được Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam trao tặng Bằng khen vì những đóng góp tích cực trong phong trào của Hội.



Đúng là những người tốt, việc tốt không đâu xa lạ mà luôn hiện hữu quanh chúng ta, thân thuộc, gần gũi với chúng ta. Việc làm của họ thật đáng để chúng ta trân trọng và biết ơn. Chúng ta hãy cùng chung tay với họ lan tỏa tình yêu thương và những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Hãy để “*tấm lòng*” của chúng ta được “*gió cuốn đi*”.

Hòa Lâm, ngày 24 tháng 4 năm 2020

PHÊ DUYỆT CỦA BGH

Người viết

Đỗ Thị Hồng Hanh